

**HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ:
“ĐÀO TẠO LUẬT Ở VIỆT NAM VÀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ CHỨC DANH BỔ TRỢ TƯ PHÁP”**

Ngày 17/3/2023, Trường Đại học Hòa Bình phối hợp với Trường Đại học Thái Bình Dương và Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế, chủ đề: “Đào tạo Luật ở Việt Nam và việc nâng cao chất lượng hoạt động một số chức danh bổ trợ tư pháp” tại Trường Đại học Thái Bình Dương, Số 79 Mai Thị Đông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tham dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Hòa Bình, có sự tham gia của: TS. Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch Hội đồng trường; NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo Khoa Luật và Tài chính Ngân hàng - Kế toán, Viện Nghiên cứu Khoa học, Viện Đào tạo Quốc tế.

Về phía Trường Đại học Thái Bình Dương, có sự tham gia của: TS. Phạm Quốc Lộc, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Lê Anh Vân, Chánh Văn phòng Trường, Giám đốc chương trình đào tạo Luật; TS. Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn ngành Luật; các giảng viên, cán bộ phòng, trung tâm, viện và một số sinh viên Nhà trường.

Về phía đại biểu ngoài Trường, có sự tham gia của: Bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp; ThS.LS. Tạ Quang Tông, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk; Luật sư Nguyễn Thị Vân Hằng, Đoàn Luật sư Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và hơn 30 nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các cơ quan truyền thông báo chí đến đưa tin về Hội thảo.

Hội thảo gồm 2 phiên chuyên đề và thảo luận với 12 tham luận tập trung vào những nội dung sau:



Ảnh 1. Ban Chủ tọa điều hành phiên 1 Hội thảo



Ảnh 2. Ban Chủ tọa điều hành phiên 2 Hội thảo

Phiên 1 tập trung làm rõ chủ đề: **“Chất lượng hoạt động một số chức danh bổ trợ tư pháp: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”**.

Trong phiên này, TS. Phạm Quốc Lộc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương phát biểu chào mừng Hội thảo và nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hiệu quả hoạt động bổ trợ tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, TS. Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn ngành Luật, Trường Đại học Thái Bình Dương cho biết, Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm và gửi bài viết tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên của một số trường đại học; lãnh đạo và cán bộ quản lý của một số hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập đã chọn lọc 38 bài viết về các vấn đề liên quan đến

chủ đề Hội thảo. Các bài viết được chọn đăng và thảo luận tại Hội thảo bám sát chủ đề Hội thảo, có hàm lượng khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp phát biểu chào mừng Hội thảo và mong muốn các bài tham luận tại Hội thảo sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của nghề Luật, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển chất lượng hoạt động. Và quan trọng hơn cả là tính chuyên nghiệp trong hoạt động bổ trợ tư pháp, có khả năng thích ứng nhanh với sự biến động của nền kinh tế thị trường, sự phát triển của khoa học công nghệ.

Phiên 1 gồm 06 tham luận, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

GS.TS.LS. Herry Nguyễn Hữu Liêm, Nguyên Trưởng khoa - Đại học San Jose City trong bài tham luận **“Khái lược về nghề luật sư tại Hoa Kỳ”** đã chia sẻ về hành trình trở thành luật sư và những nội dung cơ bản của nghề luật sư tại Hoa Kỳ.

Với tham luận **“Nâng cao chất lượng hoạt động của các chức danh bổ trợ tư pháp nhìn từ góc độ đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam”**, PGS.TS. Lê Thị Thanh, Trường Khoa Luật và TCNH - Kế toán, Trường Đại học Hòa Bình đã khẳng định: Nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tư pháp và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước là đòi hỏi tất yếu. Do vậy, đào tạo được cử nhân tốt, cung cấp nguồn nhân lực cho bổ trợ tư pháp thì mới có thể có các chức danh bổ trợ tư pháp chất lượng.

TS.LS. Lương Khải Ân - Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với tham luận **“Bàn về trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư Việt Nam hiện nay”** đã trao đổi về trách nhiệm của luật sư đối với khách hàng được ràng buộc thông qua các cam kết theo hợp đồng dịch vụ pháp lý và quy định của pháp luật thể hiện qua các quyền và nghĩa vụ của luật sư trong việc thực hiện các vụ việc được khách hàng giao phó để bảo vệ tối ưu các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của khách hàng trong bối cảnh hiện nay.

LS. Trần Quốc Bảo, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công chứng trực tuyến trong tham luận: **“Mô hình công chứng trực tuyến tại Hoa Kỳ và một số đề xuất cho Việt Nam”** đã khái quát về công chứng trực tuyến tại Hoa Kỳ, chỉ ra mô hình này đã đem lại nhiều lợi ích cho người dân quốc gia này và trước những cấp thiết về nhu cầu thực tiễn của công chứng tại Việt Nam, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để có thể ứng dụng và phát triển mô hình công chứng trực tuyến tại Việt Nam.

Phiên 2 tập trung thảo luận chủ đề: **“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay”** với 06 tham luận. Trong phiên này, NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình giữ vai trò chủ tọa điều hành phiên Hội thảo cùng PGS.TS Bùi Anh Thủy, Trường Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang và TS. Bùi Kim Hiếu, Trường Khoa Luật, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.

TS.LS. Michael W.Burnbaum, Luật sư thành viên, Liên đoàn Luật sư Hoa Kỳ - Tiến sĩ luật Đại học Suffolk đã khái lược về phương pháp Casebook trong đào tạo luật tại Hoa Kỳ.

Trong bài tham luận “*Một số ý kiến về đổi mới chương trình đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam hiện nay*”, TS. Nguyễn Văn Nghiệp, Khoa Luật học, Trường Đại học Đà Lạt đã trình bày nghiên cứu chương trình đào tạo cử nhân Luật nói chung, đồng thời, đánh giá thực trạng chương trình đào tạo cử nhân Luật của một số cơ sở đào tạo Luật của Việt Nam. Qua đó, phân tích những hạn chế, ưu điểm của chương trình đào tạo cử nhân Luật và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân Luật của Việt Nam trong thời gian tới.

Trên cơ sở tham luận của các báo cáo viên, NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng khẳng định: Đào tạo đại học luật hiện nay đang là nhu cầu bức thiết, và chất lượng đào tạo cần được đặt lên hàng đầu để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của xã hội. Do đó, ngoài việc phát triển về số lượng các cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, thì điều quan trọng là phải có những giải pháp mang tính lâu dài và bền vững nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bao gồm: đổi mới chương trình đào tạo đại học luật; cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại; nâng cao kiến thức thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ của giảng viên luật; tăng cường hiệu quả các hoạt động thực hành thực tập pháp luật cho sinh viên; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về đào tạo; phát triển hệ thống đào tạo theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo...

Đặc biệt, các tham luận “*Sử dụng án lệ trong đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam*” của TS. Bùi Kim Hiếu, Trường Khoa Luật, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh và “*Án lệ như là một nguồn luật bổ sung cho công tác xét xử và đào tạo ngành luật*” của ThS. Hồ Ngọc Đô, Đại học Yersin Đà Lạt đã trình bày về thực trạng và vai trò quan trọng của việc sử dụng án lệ trong đào tạo ngành luật ở nước ta hiện nay. Nội dung này được các đại biểu tham dự thảo luận rất sôi nổi, chi tiết.



Ảnh 3. Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo tại Khánh Hòa

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Lê Anh Vân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận, đánh giá và thảo luận của các đại biểu. Đây là những ý kiến tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, được đúc rút từ nhiều nghiên cứu khoa học và thực tiễn phong phú từ các đại biểu, chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học; qua đó, nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo ngành Luật, cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Viện Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Hòa Bình